
Skýrsla Mannvirkjanefndar LH 2024 

 

 Eftir landsþing LH 4.-5. nóvember 2022 var samþykkt á fundi stjórnar LH að stjórn skipi fimm 
fulltrúa í Mannvirkjanefnd    

 

Sveinn Heiðar Jóhannesson, formaður  

Leifur Stefánsson  nefndarmaður 

 Sigurður Tyrfingsson nefndarmaður 

 Stefán G Ármannsson nefndarður  

Valdimar Ólafsson nefndarmaður  

 

Eitt stærsta verkefni mannvirkjanefndar á liðnu tímabili var að fullmóta og leggja fram nýjan 
leiðara varðandi aðbúnað og aðstæður til mótahalds á Landsmótum LH. Var mikið fundað og 
farið yfir málin frá öllum hliðum þar sem horft var til aðbúnað hrossa, gisting á og í kringum 
mótstað aðkoma að mótstað ásamt öllum þeim skilyrðum sem nefndin taldi að mótshaldari 
þyrfti að uppfylla á mótsstað. 

Af öðrum verkefnum þá í samstarfi við Öryggisnefnd LH var farið í vinnu við að skoða 
öryggisþætti að leggja á skeið gegnum reiðhallir. Sú vinna er enn í gangi þar sem leitað er eftir að 
settar verði reglur varðandi hvað þarf að uppfylla og tryggja aðstæður, það hafa því miður orðið 
mjög alvarleg slys sem bæði mannvirkjanefnd og öryggisnefnd líta mjög alvarlegum augum. 

Mannvirkjanefnd fékk nokkrar fyrirspurnir em varða keppnisvelli þar sem bæði var verið að fara 
hanna nýja og lagfæra eldri. 

Útekt á mótssvæði Fáks varðandi Landsmót 2024 var svo gerð 24 júlí og hafði nefndin ekkert við 
það að athuga enda bæði vallaraðstæður ásamt öðru í samræmi við leiðara LH. 

 

 

  

Fyrir hönd mannvirkjanefndar, 

 Sveinn Heiðar Jóhannesson formaður 


